

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประสิทธิผล การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัด มุกดาหาร” ได้ผลสรุป ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
3. ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย

สรุปผลการวิจัย

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขต ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีจำนวน 323 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.82 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.44 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74.30 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.78 ประกอบอาชีพ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 70.59 มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 45.82 และมียอดเงินที่กู้ยืมในปัจจุบัน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.79

2. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอ ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับมากที่สุด จำนวน 198 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.30 ระดับมาก จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 37.77 และระดับปานกลาง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 ตามอันดับ

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.96$) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มี ค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านการดำเนินกิจกรรม ($\bar{X} = 4.01$) รองลงมา คือ ด้านการเสนอ ปัญหา ($\bar{X} = 3.98$) ด้านการตัดสินใจ ($\bar{X} = 3.95$) ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ($\bar{X} = 3.94$) และด้านรับผลประโยชน์ ($\bar{X} = 3.92$)

4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.07$) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านผลการดำเนินงาน ($\bar{X} = 4.17$) รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ($\bar{X} = 4.07$) ด้านการบริหารจัดการ ($\bar{X} = 3.98$)

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปตามรายด้านได้ดังนี้ ด้านเพศ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ และ 2) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยเพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง ด้านอายุ ไม่มีความแตกต่าง ด้านสถานภาพ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านผลการดำเนินงาน โดยสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นสูงกว่าสถานภาพอื่น ๆ ด้านระดับการศึกษา ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ 2) ด้านผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวม ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test) พบว่า ประชาชนกลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลกกตูม ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 1 คู่ คือ ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ด้านอาชีพ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านผลการดำเนินงานด้านรายได้ครอบครัวต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ และ 2) ด้านผลการดำเนินงาน เมื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในภาพรวม ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ครอบครัวต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's test) พบว่า ประชาชนกลุ่มรายได้ครอบครัวต่อเดือนระดับต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลกกตูม ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 1 คู่ คือ ประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ด้านยอดเงินที่กู้ยืมในปัจจุบัน พบว่า ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ และ 2) ด้านผลการดำเนินงาน

6. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ = .707 ซึ่งความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกันทำนายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้ร้อยละ 70.70 อธิบายได้ว่าประชาชนยิ่งมีความรู้มาก มีการมีส่วนร่วมมาก จะเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมากขึ้นด้วย

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านการดำเนินกิจกรรม รองลงมา คือ ด้านการเสนอปัญหา ด้านการตัดสินใจ ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล และด้านรับผลประโยชน์ ตามลำดับ

โดยด้านการเสนอปัญหา ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ท่านเข้าร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ส่วนด้านรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ท่านได้รับประโยชน์จากการจัดสรรจำนวนเงินกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเป็นธรรม รองลงมาคือ ท่านได้รับประโยชน์จากการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชิต สีดาพรหม (2557, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนก เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ตามลำดับ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลคอเล็ค เจะแต (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตำบลโพธิ์วัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านเกาะสวาด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิร นิยมเดช (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2555 บ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการร่วมคิดและตัดสินใจ ด้านการร่วมในการประเมินผลและด้านการร่วมปฏิบัติตามกิจกรรม เป็นอันดับสุดท้าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร บุญโท (2554, บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า โดยรวมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือการมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มการพัฒนา การมีส่วนร่วมในขั้นดำเนินการ การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล

2. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านผลการดำเนินงาน รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และด้านการบริหารจัดการ ตามลำดับ

โดยด้านผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ท่านไม่เคยค้างชำระเงินกู้เกินกำหนดสัญญา มีประสิทธิผลในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านนำเงินที่กู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิผลในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากกองทุน มีประสิทธิผลในระดับมาก ส่วนด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ กองทุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของกองทุนให้สมาชิกได้รับทราบ รองลงมา คือ กองทุนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนของระเบียบในการดำเนินงานของกองทุนมาจากการประชุมของสมาชิก

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง มีความร่วมมือการประสานงาน จัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง ระเบียบข้อบังคับ มีความชัดเจน ประชาชนมีความเข้าใจกิจกรรมการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ในการดำเนินงาน ระเบียบการเงินของกองทุนฯ มีความชัดเจน งบประมาณเพียงพอ อนุมัติงบประมาณรวดเร็ว คณะกรรมการมีการบริหารแบบธรรมาภิบาล การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยประชาชนมีส่วนร่วม การส่งข้อมูลและการรายงานล่าช้า ให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียด แผนงานโครงการ การจัดบริการตามขอบข่าย มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับและประเมินผล จึงทำให้ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยาภา คำเมรี (2557, บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามความคิดเห็นของสมาชิกในเขตเทศบาล ตำบลโพหนอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ริสากุล ทิพวรรณ (2557, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา ปัจจัยต่อความสำเร็จการจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยต่อความสำเร็จการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ใน ระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา กาวรรณธง (2553, บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในประเด็นการประเมิน 4 ด้าน

ตามรูปแบบการประเมินชีพได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ พบว่า ผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับสูง

3. ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน และไม่มีผลแตกต่างกัน ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพ อาชีพ และยอดเงินที่กู้ยืมในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน

โดยเพศชาย มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าเพศหญิง เมื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวม ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' s test) พบว่า ประชาชนกลุ่มระดับการศึกษาต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 1 คู่ คือ ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวม ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ครอบครัวต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe' s test) พบว่า ประชาชนกลุ่มรายได้ครอบครัวต่อเดือนระดับต่าง ๆ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 1 คู่ คือ ประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Factors) ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจ ทุกคนคิด ความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน รวมทั้ง ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ย่อมแตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น อายุและวงจรชีวิต (Age and Family Life Cycle) ที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นที่ต่างกัน และถ้าวงจรชีวิตซึ่งเป็นขั้นตอนเป็นสิ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคล

ทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อาชีพ (Occupation) ของแต่ละบุคคลจะนำไปสู่ความจำเป็น และความต้องการ และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ ชันทะ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษา การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า ผู้มารับบริการที่มีเพศต่างกัน เห็นว่ามีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ด้านการจัดบริการสำหรับเด็กเล็ก (แรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 ปี) และด้านการจัดบริการสำหรับกลุ่ม ผู้พิการและทุพพลภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้มารับบริการที่มี อายุต่างกัน เห็นว่ามีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยรวมและเป็นราย ด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป) และด้านการ จัดบริการสำหรับกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้มารับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่ามีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้าน 2 ด้าน คือ ด้านการจัดบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป) และด้านการจัดบริการสำหรับกลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผู้มารับบริการที่มีรายได้เฉลี่ยของทุกคนในครอบครัว รวมกันต่อเดือนต่างกัน เห็นว่ามีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ด้านการจัดบริการสำหรับเด็กเล็ก (แรกเกิดถึงต่ำกว่า 6 ปี) และด้านการจัดบริการสำหรับ ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง กับงานวิจัยของ พรพงษ์ ติรธรรมเจริญ (2554, บทคัดย่อ) ประสิทธิผลการดำเนินโครงการ กองทุนหมู่บ้าน แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้าน แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนสมาชิกที่มีเพศ อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพการ สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนครั้งที่กู้เงินต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล การดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้าน แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของริสากุล ทิพวรรณ (2557, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาปัจจัยต่อความสำเร็จการจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกองทุนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศที่ แตกต่างกันมีปัจจัยต่อความสำเร็จ การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนสมาชิก กองทุนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ

ระดับการศึกษารายได้ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกและ ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกันมีปัจจัยต่อความสำเร็จการจัดการจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ในระดับสูงและโดยรวมความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัยต่อความสำเร็จการจัดการจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าความสัมพันธ์ $R^{2Adj} = .707$ ซึ่งความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกันทำนายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้ 70.90 % ส่วนอีกร้อยละ 29.10 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น จะต้องอาศัยการมีความรู้ ความเข้าใจ ของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ทั้งยังต้องมีการสร้างเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบล เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บริหารจัดการกองทุนระหว่างกันและกัน โดยอาศัย กระบวนการวางแผน การอำนวยความสะดวก การจัดการตรวจสอบ กำกับดูแล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน นอกนั้นยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดและยั่งยืน

ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสากุล ทิพวรรณ (2557, บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาศักยภาพต่อความสำเร็จการจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ในระดับสูงและโดยรวมความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับปัจจัยต่อความสำเร็จการจัดการจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลคอเล็ด เจะแด (2557, บทคัดย่อ) ที่ทำการศึกษาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษพบว่า บริบทและปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านเกาะสวาด อำเภอตาก

ใบ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการชุมชนที่ดี ทูทางสังคม ปัจจัยผลักดัน ประชาชนและสภาพแวดล้อมของชุมชน ปัจจัยภายนอก

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงหลวง และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 8 ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ควรสนับสนุนด้านวิชาการแก่คณะกรรมการกองทุนฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนฯ เกี่ยวกับลักษณะ วัตถุประสงค์และโครงสร้างของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ให้มากขึ้น

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงหลวง และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 8 ควรส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ของผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้านรับผลประโยชน์ โดยการจัดสวัสดิการ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และจัดการเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุน ให้มากขึ้น และด้านการตัดสินใจ โดยการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงหลวง และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 8 ควรส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตตำบลกกตม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้านการบริหารจัดการ โดยควรจะมีการออกระเบียบในการดำเนินงานของกองทุนมาจากการประชุมของสมาชิกให้มีความชัดเจน และกองทุนฯ ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนตามวาระ

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคงหลวง และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 8 ควรให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีความรู้ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มาก

